

Số: 566/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tâm tư, nguyện vọng Nhân dân quý II/2022**

Thực hiện Công văn số 4042/MTTW-BTT ngày 09/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc báo cáo tình hình dư luận trong Nhân dân quý II năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

#### **1. Kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV**

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV được dư luận quan tâm, theo dõi, đánh giá cao phiên chất vấn, các Đại biểu Quốc hội (người chất vấn) lẫn người trả lời chất vấn (các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nắm chắc và sát vấn đề; qua chất vấn đã làm rõ, giải trình và đề ra giải pháp thực hiện, đáp ứng được mong muốn, yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Dư luận mong các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, Quốc hội thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra, đặc biệt là sớm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế như đã hứa, cam kết trước Quốc hội, trước Nhân dân. Kết quả Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV, nhất là việc thông qua, ban hành các chủ trương, nghị quyết, luật... liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dư luận đánh giá cao kết quả kỳ họp, kỳ vọng các chủ trương, nghị quyết, luật... được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ đất nước trong thời gian tới.

#### **2. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19**

- Bà con nông dân tập trung xuống giống và chăm sóc vụ lúa hè thu, tình hình thời tiết thuận lợi nên hầu hết các diện tích lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, do giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp vẫn còn ở mức cao nên ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; tình hình dịch bệnh muỗi hành trên lúa còn diễn biến khá phức tạp ở nhiều địa phương; giá thu mua một số mặt hàng nông sản còn ở mức thấp... đã tác động đến tâm lý lo lắng trong các tầng lớp nhân dân.

- Dư luận phấn khởi vì dịch bệnh Covid-19 trên cả nước được kiểm soát, số ca nhiễm giảm rõ rệt. Dư luận đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành chức năng trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống người dân trong thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn lo lắng trước sự xuất hiện của các biến chủng mới chưa đánh giá được mức độ nguy hiểm và tác dụng của vắc xin đối với biến chủng này. Qua đó, nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân an tâm khi tiếp nhận được nguồn tin chính thống về dịch bệnh.